
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์  ที่  23  กรกฎาคม  ๒๕64  เวลา 10.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

..................................................... 
ผู้มาประชุม 

1.  นายปัญญา  บุญแจ้ง  ประธานสภาเทศบาล   
2.  ร.ต.อ.มณี  แสงชยาภา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายทุน  ทานะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4.  นายวิชัย  นาลาด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
5.  นายมนัสวิน  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
6.  นายไพโรจน์  สมประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
7.  นายศราวุฒิ  โสมนัส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
8.  ร.ต.อ. เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
9.  นางกนิษฐา  จุติตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
10.  นายประเสริฐ  ไม้งาม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11.  นายสมพบ  จันทะบง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
12.  นายประสิทธิ์  บันดร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
13.  นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ว่าที่ ร.ต. โจทย์  แดงจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
2.  นายไชยเชษฐ์  สมประสงค์  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางสาวณิชกุล  โตจีน   รองนายกเทศมนตรี 
4.  ร.ต.ท. วิศาล  จึงตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นางสมใจ  เขมอนันต์ชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นางเพลินตา  บุญเล็ก   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางสาวนงลักษณ์  ศรีแก้ว  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8.  นายชัชชัย  อัศเวก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.  นายเอกลักษณ์  นามบุตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10.  นางทุเรียน  บุรีเทศน์  ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 
11.  นางสูนย์  ธุระท า   ตัวแทนชุมชนรุ่งอรุณ 
12.  นางกาญจนา  อัศเวก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13.  นางโสภา  โคตรสงคราม  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
14.  นายสาคร  ช านาญปืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
นายอุทัย เฮงประเสริฐ  ท่านที่เคารพทั้งหลาย วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยประชุม 
เลขานุการสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และเขต ๒ 
ลงชื่อเข้าประชุมจ านวน 12 ราย และได้เข้านั่งประจ าที่ที่จัดไว้ให้แล้ว  ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ ข้อ ๒๕ ประกอบกับทางฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์        
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว  และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว 
  ขอเรียนเชิญท่านปัญญา  บุญแจ้ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง  เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศอ าเภอเขาฉกรรจ์  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์          
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปี 2564   
นายปัญญา บุญแจ้ง  ประกาศอ าเภอเขาฉกรรจ์  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
  ด้วยสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ขอ
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  อ าเภอเขาฉกรรจ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2469 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบค าสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 2958/2563 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2564 มีก าหนด 10 วัน ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 นายชรินทร์  ภู่ชัย  นายอ าเภอเขาฉกรรจ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 

 1.2 ประกาศเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4     
นายปัญญา บุญแจ้ง  ประกาศเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์           
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  
  ตามที่  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มี
ความเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  รวมถึงสามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งเป็นภารกิจที่มิได้
บรรจุในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)  โดยคณะกรรมการ 

/สนับสนุบการ... 
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สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  และให้ส่งแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ฉบับดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนั้น 

 เพ่ือให้การทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ของเทศบาล ฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และสามารถใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
ต่อไป 
 จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 4  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
ว่าที่ร้อยตรี โจทย์  แดงจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันศุกร์ ที่  4  มิถุนายน  2564    

นายปัญญา บุญแจ้ง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2/2564 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันศุกร์ ที่  4  มิถุนายน  2564  มีจ านวน 11 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้แล้ว งานสภาเทศบาลได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ  
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม รบัรอง 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

 - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

 - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
   5.1 ญัตติ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  - จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV  จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 50,000.-บาท  
(ราคาตามท้องตลาด)  งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บุญแจ้ง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ว่าที ่ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข    
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV  จ านวน       
3 เครื่องๆละ 50,000.- บาท  (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

- ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220-240 โวลต์   
- มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์   
- ถังบรรจุน้ ายาเคมีไม่น้อยกว่า  5 ลิตร    
- ปริมาณน้ ายาเคมีพ่นออกไม่น้อยกว่า 0-400 มิลลิลิตร/นาที     
- ระดับความแรงของหัวฉีดสามารถปรับได้ 4 ระดับ     
- ระยะการพ่นสารเคมีไม่น้อยกว่า 12 เมตร    
- สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร + สายพ่วง 10 เมตร    
- น้ าหนักเครื่องเปล่าไม่น้อยกว่า 3.4 กิโลกรัม 
- ขนาดละอองฝอยไม่น้อยกว่า 5-30 ไมคอน 
- ขนาดของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 28x40 เซนติเมตร                        
- อุปกรณ์เสริมพิเศษ สายพ่นสารเคมีแบบงวงช้าง 

โดยโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียม
จัดเก็บขยะมูลฝอย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 1 
โปรแกรม (ราคาตามท้องตลาด)  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตั้งไว้ 422,200.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอโอนลดจ านวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  272,200.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 33 
ล าดับที่ 1    

     จึงน าเรียนต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

/ขององค์กร... 



 
 

-5- 
 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ซึ่งการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV จ านวน 3 เครื่องๆละ 50,000.-บาท  

(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1  เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)    

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV  จ านวน  3 เครื่องๆละ 50,000.- บาท  (ราคาตามท้องตลาด) 
งบประมาณท้ังสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

   5.2  ญัตติ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 

  - จัดซื้อเลื่อยยนต์  ขนาด 11.5 นิ้ว  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน 
2 เครื่องๆละ 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายปัญญา บุญแจ้ง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว ก าลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น 
7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)   

โดยโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 116/127  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์เพ่ือใช้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ภายในวัดเก่า
เขาฉกรรจ์ ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข งบประมาณตั้งไว้  350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว 342,375.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,625 บาท ขอโอนลดจ านวน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  625.-บาท (หกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 

/ฉะนั้น... 
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   ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล   เขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 8 

   จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ซึ่งการจัดซื้อจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)    
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 8  มีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
กองช่างในการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดกิ่งไม้ที่หัก หรือกิ่งไม้กีดขวางสายไฟฟ้า     

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณท้ังสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  จ านวน 11 เสียง   
งดออกเสียง 1 เสียง  

 5.3  ญัตติ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
 - โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข  งบประมาณทั้งสิ้น 
6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

นายปัญญา บุญแจ้ง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

/ประจ าปี... 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้าง
อาคารประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เป็นโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,250 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000.-บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)   

โดยโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนภายใน
เขตเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในชุมชนร่วมใจพัฒนา  งบประมาณตั้งไว้  1,200,000 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย ขอโอนลดจ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่ง
ล้านสองแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท  

2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าดับเพลิง งบประมาณตั้ง
ไว้  2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย ขอโอนลด
จ านวน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าในชุมชนซอยหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  งบประมาณตั้งไว้  2,000,000 บาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย ขอโอนลดจ านวน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลาง
ถนนงบประมาณตั้งไว้  495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย ขอโอนลดจ านวน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างฐานรองรับ ระบบส ารองน้ า พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ งในสระว่ายน้ าเทศบาล งบประมาณตั้งไว้  100,000.-บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน) ตั้ งแต่ต้น
ปีงบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 90,000.-บาท (เก้าหมื่น
บาทถ้วน) ขอโอนลดจ านวน 32,800.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
57,200.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

6. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 1 โปรแกรม (ราคาตามท้องตลาด)  โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ตั้งไว้ 422,200.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  โอนลดครั้งที่ 1 จ านวน 
150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV จ านวน 3 
เครื่อง งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดครั้งที่ 1 จ านวน 272,200.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ขอโอนลดจ านวน 272,200.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

   ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 27 
ล าดับที่ 3 

   จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือก่อสร้างอาคารศาลา
ประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เป็นโครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 25.00 เมตร   
ยาว 50.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณ
ทั้งสิ้น  6,500,000.-บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3  

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ   

ร.ต.ท. วิศาล จึงตระกูล เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
เลขานุการนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลน าเรียนให้ที่
ประชุมทราบถึงประโยชน์ของโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ดังนี้ 
   1. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   1.1 เป็นจุดศูนย์รวมกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น แบดมินตัน ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล 
และปิงปอง เป็นต้น  ที่เป็นลักษณะลานกีฬาในร่มแห่งแรกของอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
   1.2 เป็นสนามแข่งขันกีฬาประจ าปีของอ าเภอเขาฉกรรจ์   
   1.3 เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ของคนเขาฉกรรจ์ (อยู่ติดถนน)  

1.4 สามารถใช้สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์กักตัวเพ่ือสังเกตอาการได้
จ านวนมาก  

1.5 ใช้เป็นที่พักชั่วคราวของผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินอ่ืนๆ  

/2. ด้านหน่วยงาน... 



 
 

-9- 
 

2. ด้านหน่วยงานราชการ 
2.1 เป็นสถานที่จัดประชุมขนาดใหญ่ 
2.2 เป็นสถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานราชการทั่วไป 
ในด้านการขอใช้พ้ืนที่ เนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุ ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วได้อนุญาต

ให้ใช้พื้นที่จัดสร้างได้  

ร.ต.อ.มณี  แสงชยาภา เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอโครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์กับชุมชน แต่จะขอสอบถาม  
คณะผู้บริหารในส่วนของประโยชน์ของโครงการ 

ข้อ 1.4 ใช้สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์กักตัวเพ่ือสังเกตอาการได้
จ านวนมาก ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างอยู่กลางชุมชน   

ข้อ 1.5 ใช้เป็นที่พักชั่วคราวของผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ผมเกรงว่าพ้ืนที่ก่อสร้างจะประสบภัยเสียเองเพราะอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ า เพราะเมื่อถึงฤดูฝน 
จะเกิดภาวะน้ าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการต ารวจ และบริเวณก่อสร้างโครงการ 

จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบและพิจารณาครับ  

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องการใช้ประโยชน์โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข การใช้ประโยชน์เราจะใช้ตามสถานการณ์ ว่าเราจะใช้ท าอะไร การใช้แต่ละครั้ง
ต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น เป็นครั้ง ๆ ไป ถ้าชุมชนไม่ยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
และศูนย์กักตัวเพ่ือสังเกตอาการ เราก็จะไม่ใช้เพราะต้องฟังเสียงชาวบ้าน  

ร.ต.อ. เมฆสิทธิ์ เล็กทุ่ม เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประเด็นการใช้เป็น
สถานที่จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ของคนเขาฉกรรจ์ เกรงว่าจะไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโครงการ
ตั้งอยู่ที่สถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์ อีกทั้งสถานที่จัดงานต่างๆ ฝั่งหมู่ 6 ก็มีศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข 
หมู่ 4 มีหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สถานที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้เป็นสถานที่จัดงานหลักของคน  
เขาฉกรรจ์ ผมอยากให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ ท าไมไม่ก่อสร้างบริเวณสระว่ายน้ า ซึ่ง เป็นพ้ืนที่ของ
เทศบาล จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบและพิจารณาครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
ไม่มีที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล การที่เทศบาลจะไปด าเนินโครงการอะไรในพ้ืนที่ไหนต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของสถานที่จึงจะด าเนินการได้  และการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะหนองขอน บริเวณตรงข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ได้ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือจะก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน และมีแผน
จะท าศูนย์กีฬาต่างๆ แตน่ิคมสหกรณ์ยังไม่พิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ จึงไม่สามารถด าเนินการได้  
   ในส่วนของโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ซึ่งตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ
และทางสถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์เป็นผู้ขอใช้พ้ืนที่อยู่ หากสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนงบประมาณ เทศบาลจะท า
เรื่องขออนุญาตจากธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วก่อนด าเนินการ จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบ
และพิจารณาครับ         /นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์  บันดร เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอให้มีการ
ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ จะได้ไม่มีปัญหา อยากให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
อยากฟังเสียงจากประชาชนว่าจะเอาหรือไม่เอา จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบและพิจารณาครับ  

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนเรื่องแนวทางการจัดประชุมประชาคม 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ท าให้เทศบาลออกจัดประชุม
ประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมเติมไม่ได้  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้น
การจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระแก้วไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลายไปในทางที่
ปลอดภัย ซึ่งโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 
นั้น เป็นโครงการที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมาเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือให้คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 4 เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลอนุมัติแล้ว 
จึงส่งให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์พิจารณาและประกาศใช้ ซึ่งโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือ
ทราบและพิจารณาครับ 

ร.ต.อ.มณี  แสงชยาภา เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอให้คณะผู้บริหารน าโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข กลับไปทบทวนใหม่ได้หรือไม่ เพราะสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง
ถึงเหตุผลความจ าเป็น  มันเร่งด่วนเกินไป  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความ
จ าเป็นให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ และสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ผมขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติจ านวน 3 เสียง ไม่อนุมัติจ านวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

  5.4 ญัตติ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564         
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ถนนกลุ่มบ้านนางไหล  เขานิลดี 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข งบประมาณทั้งสิ้น 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายปัญญา บุญแจ้ง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

/ว่าที่ ร.ต.โจทย์... 



 
 

-11- 

 
ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนดินผิวจราจรลูกรังถนนกลุ่มบ้านนางไหล เขานิลดี ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
ยาว 293 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร และงานวางท่อระบายน้ าลอดถนน ตามแบบมาตรฐาน   
งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

  โดยโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสระกุด  
งบประมาณตั้งไว้  490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย 
ขอโอนลดจ านวน 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

  ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 23 
ล าดับที่ 9 

   จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังถนนกลุ่มบ้านนางไหล เขานิลดี ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข เพ่ือก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ยาว 293 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร และงาน
วางท่อระบายน้ าลอดถนน ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
หน้าที่ 23 ล าดับที่ 9   

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 

/และสิ่งก่อสร้าง... 
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และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังถนนกลุ่มบ้าน
นางไหล เขานิลดี ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ยาว 293 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร และงานวางท่อระบายน้ าลอดถนน ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

     5.5 ญัตติ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
     - โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพื่อใช้       
จอดรถผู้มาติดต่อราชการ งบประมาณทั้งสิ้น 450,000.- บาท (สีแ่สนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายปัญญา บุญแจ้ง   เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
ภายในส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือใช้จอดรถผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อ
ราชการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร งบประมาณตั้งไว้  450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

  โดยโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงภาพ LED Screen System งบประมาณตั้งไว้  450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย ขอโอนลดจ านวน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

  ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบล   เขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 
30 ล าดับที่ 1    

   จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ซึ่งโครงการ... 
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ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพ่ือใช้จอด
รถผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร 
งบประมาณตั้งไว้  450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 1    

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
เพ่ือใช้จอดรถผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 
26.00 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายปัญญา  บุญแจ้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนัสวิน โตจีน เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านลงไปดูพ้ืนที่จริง สถานที่ด าเนินโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือรับทราบข้อมูล
จากหลายๆ ภาคส่วนครับ จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาครับ 

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้เชิญสมาชิกสภา
ทุกท่านลงไปดูพ้ืนที่จริง สถานที่ด าเนินโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข เพ่ือรับทราบข้อมูล
จากหลายๆภาคส่วน นั้น ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านลงพ้ืนที่สถานที่ด าเนินโครงการก่อสร้างฯ เพ่ือ
รับทราบข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชนชุมชนบ้านเก่าอุดมสุขและประชาชนในเขตเทศบาล ในวัน อังคาร ที่ 27
กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. ครับ 

  ขอเรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล ผมได้รับทราบจากคณะกรรมการชุมชนว่า
เคยได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง เพราะเหตุใดครั้งนี้จึงไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมครับ 

นายปัญญา  บุญแจ้ง  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้สอบถาม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ประธานสภาเทศบาล  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีความรุนแรงขึ้น และมีผู้ติดเชื้อใน
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และอ าเภอเขาฉกรรจ์ เพ่ิมสูงขึ้น จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมอย่างเคร่งครัด และจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะได้เชิญตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมรับฟัง ครับ       

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีส าหรับ
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ได้ด าเนินการพิจารณามาจนหมด 

 

/วาระการประชุม... 
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วาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภา
เทศบาล ครับ 

 

      ปิดประชุมเวลา  11.52 น. 

 

                                                                    อุทัย  เฮงประเสริฐ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                   (นายอุทัย  เฮงประเสริฐ) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
          
(ลงชื่อ)          ทุน ทานะ              (ลงชื่อ)      สมพบ จันทะบง    (ลงชื่อ) ร.ต.อ.เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม 
               (นายทุน ทานะ)                     (นายสมพบ จันทะบง)                      (เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
 

 
 

 สภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ไว้แล้วในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   
         
 
 
 
 
 
                      (นายปัญญา  บุญแจ้ง) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 


